

## สีมา คืออะไร?

### เขตสังฆกรรม

ตามหลักพื้นฐานของพระภิกษุสงฆ์คือ การร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อทำกิจต่างๆของพระสงฆ์ทั้งหลายร่วมกันอย่างมีความสามัคคี การกระทำนี้เรียกว่า สังฆกรรม ตัวอย่างกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำสังฆกรรมนั้น เช่น การบวชพระ การสวดปาฏิโมกข์ การถวายผ้ากฐิน การมอบหมายความรับผิดชอบให้ทำกิจนั้นๆ (เช่น การก่อสร้างต่างๆ) เป็นต้น ซึ่งรวมไปถึง การแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ให้เป็นความคิดเห็นที่ตรงกัน และอื่นๆอีกมากมาย พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายหมายถึงอะไร? พระสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้หรือ? คงเป็นไปได้ หรือพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในประเทศ? นั่นก็คงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อีก ความหมายของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในที่นี้ก็คือ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ที่มีมติร่วมสังฆกรรมพร้อมกัน ภายในเขตที่ได้กำหนดเอาไว้และเขตที่กล่าวมานี้เรียกว่า “สีมา”

### ความแตกต่างและประเภทของสีมา

ตามหลักของพระวินัยสงฆ์ได้ระบุและ อนุโลมให้สีมา มีหลายประเภทได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น พระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในป่า และทำการสวดปาฏิโมกข์ร่วมกัน ตามสถานการณ์นี้ สามารถกำหนดเขตสีมา จากจุดที่พระภิกษุสงฆ์ทำการสวดปาฏิโมกข์ โดยกำหนดครึ่งมีรอบประมาณ 100 เมตร พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในเขตนี้ สมควร ที่จะ ต้องร่วมสวดปาฏิโมกข์ ไม่เช่นนั้นถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะ

ในเขตของชุมชน เราสามารถยึดตามเขตการบริหารมาเป็นเขตแดนได้ เช่น เขตของ Gemeinde Stambach (สตัมบัค) หรือ เขตหมู่บ้าน Gundlitz (กุนดลิทซ์) ซึ่งทางวัดป่ามุตโตทัยได้ใช้หลักการนี้มาเป็นเขตแบ่งเขตเช่นกัน

### เครื่องหมายที่ใช้กำหนด

สีมาที่ได้กล่าวมานั้น เราเรียกว่า เขตแดนที่ไม่ได้ผูก (อพัทสีมา) นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเภทเรียกว่า แคนท์ผูก คือเขตแดนที่พระสงฆ์ได้หนดขึ้นมา (พัทสีมา) เขตที่กล่าวมานี้คือ เขตที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมต่างๆร่วมกัน เครื่องหมายที่ใช้กำหนดเขตสีมานั้น เราสามารถใช้ ต้นไม้ ก้อนหิน ถนน แม่น้ำ หรือแม้แต่จอมปลวก ได้เช่นกัน ตามวัดโดยทั่วไป ที่เราเคยเห็นจะเป็นหินสลักลูกกลมๆ ที่ฝังอยู่ใต้ดิน ลูกกลมๆนี้ เรียกว่า “ลูกนิมิต” เขตที่ถูกกำหนดโดยลูกนิมิตนี้ (พัทสีมา) สามารถกำหนดขึ้นมาได้ตามที่พระภิกษุสงฆ์เห็นสมควร

ในประเทศไทยนั้น ฆราวาสจะร่วมกันจัดงานบุญ ฝังลูกนิมิต เพื่อเป็นสิริมงคล โดยทั่วไปเราเข้าใจว่า หลังจากที่ฝังลูกนิมิตเสร็จแล้ว วัดถึงจะเป็นวัดที่เสร็จสมบูรณ์

### สีมาของวัดป่ามุตโตทัย

สีมาที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น ต้องปฏิบัติตามพระวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าวัดป่ามุตโตทัยได้ก่อตั้งมาเพียง 2 ปีเท่านั้น ก็สามารถกำหนดเขตสีมาได้ เพราะว่า ที่เยอรมันนี้ ไม่มีกฎหมายบังคับ อย่างเช่น ในหลายประเทศที่นับถือ

ศาสนาพุทธ ที่มีกฎเกณฑ์มากมายหลายข้อ ที่ต้องทำตาม, ต้องตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงทำให้การก่อตั้งวัด  
จึงใช้เวลานานหลายปีเพื่อเตรียมกำหนดเขตสีมา

สีมาของวัดป่ามุตโตทัย

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 พระภิกษุสงฆ์ ได้ออนสีมาเก่า (สังฆกรรม) กำหนดเครื่องหมายเขตแดน กับคณะ  
เจ้าภาพบุญลูกนิมิต ฟังลูกนิมิต และทำ สังฆกรรมเขตสีมาใหม่